

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 633/UBND-VP

Hòn Đất, ngày 24 tháng 12 năm 2019

V/v thực hiện kết luận của
Chủ tịch UBND tỉnh về chống
khai thác hải sản bất hợp
pháp, không báo cáo và không
theo quy định

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn và Trạm Biên phòng Linh Huỳnh, Đài Truyền thanh;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 753/TB-VP ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh sau chuyến công tác của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu tại tỉnh Kiên Giang (*kèm theo*). Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 753/TB-VP ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND huyện để chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng và UBND các xã, thị trấn để tổ chức công tác tuần tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là các hành vi khai thác có tính chất “tận diệt”.

2. Đề nghị Đoàn và Trạm Biên phòng Linh Huỳnh

Phối hợp và hỗ trợ huyện trong việc thực hiện công tác tuần tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là các hành vi khai thác có tính chất “tận diệt” ở vùng biển ven bờ trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ huyện thực hiện tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

3. Đài Truyền thanh huyện

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên hệ thống truyền thanh của huyện.

100

4. UBND các xã, thị trấn

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 753/TB-VP ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể của địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đến tận từng gia đình ngư dân.

Tiếp tục tổ chức việc ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép đối với các chủ tàu và thuyền trưởng chưa thực hiện việc ký cam kết (linh hoạt để tổ chức thực hiện vào thời điểm chủ tàu và ngư dân về địa phương để nghỉ lễ, Tết).

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất về Phòng Nông nghiệp và PTNT để tham mưu, xử lý kịp thời theo đúng quy định.

Ngoài ra, yêu cầu UBND các xã, thị trấn ven biển tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách số phương tiện, hộ dân thường tạm trú, neo đậu tại các cửa sông, cửa biển để có biện pháp quản lý, ngăn chặn và xử lý tình trạng cào bờ, xiết mé, ... (cho làm cam kết không vi phạm, trường hợp phát hiện vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định). Trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, xem xét ưu tiên nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân này chuyển đổi ngành nghề, không thực hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả nội dung Công văn này. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Đài Truyền thanh huyện;
- Đăng Website Hòn Đất;
- Lưu: VT, nnlap.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Xuân Nha

Handwritten scribbles or faint markings in the lower center of the page.

UBND TỈNH KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG
Số: 753/TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2019

VĂN PHÒNG HĐND-UBND H. HÒN ĐẤT	
Số: 1714	2019
Ngày: 06/12	
Chuyển: cx lập M1	
Lưu hồ sơ số	

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh sau chuyên công tác của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu tại tỉnh Kiên Giang.

Ngày 02/12/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh), sau chuyên công tác của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu tại tỉnh Kiên Giang vào đầu tháng 11/2019, để tăng cường thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Cùng tham dự buổi làm việc, có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trình bày báo cáo kết quả về đón tiếp và làm việc Đoàn thanh tra EC tại Kiên Giang (Báo cáo số 15/BC-BCĐ ngày 21/11/2019 của Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh); ý kiến của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh và thảo luận của đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo và các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận, như sau:

Sau chuyên công tác của Đoàn thanh tra EC tại tỉnh Kiên Giang vào đầu tháng 11/2019; qua trao đổi, Đoàn đã có đánh giá tỉnh ta triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định có nhiều tiến bộ và đang đi đúng hướng theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu; quy trình quản lý tại Cảng cá Tắc Cậu có nhiều tiến bộ hơn so với năm 2018; có nhiều nỗ lực trong công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu hải sản và xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản... Tuy nhiên còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Chưa hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá đối với nhóm tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên theo quy định (còn 72 tàu chưa lắp đặt, trong đó có 23 tàu không liên lạc được, chưa xác định được nguyên nhân); chưa thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với tàu cá vi phạm phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá mất kết nối trên biển, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (90 tàu theo công bố của Tổng cục Thủy sản)... Ngoài ra, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, phía EU đánh giá hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam không mang tính bền vững; một số tàu cá có dấu hiệu đánh bắt hải sản “tận diệt”; chưa có quy định “cấm biển” để tái sinh ngư trường, từ đó sẽ có nguy cơ EC nâng cấp



từ cảnh báo “Thẻ vàng” lên “Thẻ đỏ”; nếu bị áp “Thẻ đỏ”, Việt Nam sẽ bị cấm hoàn toàn xuất khẩu hải sản sang thị trường EU, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc xuất khẩu mặt hàng này đến các nước khác.

Trước tình hình nêu trên, để góp phần thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhằm khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC trong thời gian tới; đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chức năng và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo tập trung triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cơ bản thống nhất với báo cáo về kết quả làm việc với Đoàn thanh tra EC tại tỉnh Kiên Giang của Ban Chỉ đạo tỉnh, đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành chức năng: Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tại Báo cáo số 15/BC-BCĐ ngày 21/11/2019.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Cảng cá, bến cá tỉnh để triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo tự chủ về biên chế thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

3. Đối với việc sửa chữa, nâng cấp Cảng cá Tắc Cậu: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện sửa chữa, nâng cấp Cảng cá Tắc Cậu trong năm 2020; trường hợp không được, sẽ bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025; nếu là công trình cấp bách tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh ứng vốn trước để thực hiện, nhằm đảm bảo về quy mô, chất lượng cơ sở hạ tầng của Cảng cá Tắc Cậu.

4. Các sở, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh).

- Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra và xử lý các tàu cá đánh bắt trái phép trong vùng biển Kiên Giang (thời gian cao điểm có thể 03 tháng hoặc 06 tháng).

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản; Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng tại địa phương xử lý nghiêm và triệt để tình trạng khai thác thủy sản có tính chất “tận diệt” trên địa bàn.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương ven biển nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh việc giao trách nhiệm quản lý vùng biển ven bờ cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ.

Giao cho Sở Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các ngành, đơn vị có liên quan và các

CA
PH
BA
NC
EN

địa phương ven biển, đảo nghiên cứu, thống nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho phù hợp với tình hình hiện nay.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh ban hành quy định về “cấm biển” theo vùng, theo thời gian trên địa bàn tỉnh.

7. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan làm việc và thống nhất với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Hải đoàn Biên phòng 28; Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 về khu vực tuần tra, kiểm soát và trách nhiệm xử lý hành vi vi phạm trên biển của tàu cá.

Khi phát hiện tàu cá có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, Chi cục Thủy sản có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Tổng cục Thủy sản và các đơn vị lực lượng chức năng có liên quan (Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Hải đoàn Biên phòng 28) để phối hợp xử lý theo đúng quy định.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản khẩn trương, tập trung thực hiện công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo lộ trình quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 09/3/2019 của Chính phủ, về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

9. Tiếp tục tăng cường công tác tập huấn: Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành có liên quan tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức tập huấn về Luật Thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

10. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, nhân dân tích cực thực hiện tốt việc chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; các hành vi khai thác có tính chất “tận diệt” nguồn lợi thủy sản tại địa phương.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và giáo dục ngư dân tại địa phương bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú; quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp và đi đến tận từng nhà ngư dân để tuyên truyền, vận động và giáo dục.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy sản;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành TV BCĐ về IUU tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KH&ĐT;
- Các thành viên BCĐ về IUU tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP, Phòng: KTCN, KTTH, VHXH, NCPC, TH;
- Lưu: VT, tvchung.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Công Danh

